

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สามและสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมซึ่งสอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชี
สำหรับไตรมาสที่สามและสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สามปี 2564 จำนวน 13.20 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สามปีที่แล้ว ซึ่งมี
กำไรสุทธิ 1.01 ล้านบาท ลดลงจำนวน 14.20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม 8.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.69 ล้านบาทหรือร้อยละ 246 สาเหตุหลักมาจาก
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.57 ล้านบาท โดยหลักจากรับรายได้จากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัทย่อย เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้
 - รายได้จากการลงทุนรวมดอกเบี้ยและเงินปันผลรับสำหรับไตรมาสเท่ากับ 1.35 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความผันผวนในช่วงท้ายไตรมาส ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว บริษัทมีรายได้จากการลงทุนรวมดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ เป็นขาดทุน 1.32 ล้านบาท อันเป็นผลจากขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน อันเนื่องมาจากความผันผวนของภาวะตลาดจากการระบาดของโรคโควิด 19
- ค่าใช้จ่ายรวม 78.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.31 ล้านบาทหรือร้อยละ 748 สาเหตุหลักมาจาก
 - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 6.77 ล้านบาท จากการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 - บริษัทมีค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายลดลง 2.64 ล้านบาท จากค่าที่ปรึกษาและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัทย่อย เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ระหว่างงวดที่ลดลง
 - บริษัทมีการบันทึกการโอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งลดค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 3.19 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วมีการบันทึกการโอนกลับจำนวน 34.45 ล้านบาท โดยหลักจากการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับชำระหนี้บางส่วนจากเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน จึงทำให้มีการปรับลดสำรองที่บริษัทเคยตั้งไว้
 - ค่าใช้จ่ายอื่นในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นรวม 33.93 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมและการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

3. บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในไตรมาสนี้เท่ากับ 52.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน 39.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 312 โดยบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน 54.00 ล้านบาทจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“กรุงไทย ซีมิโก้”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71 กรุงไทย ซีมิโก้ มีรายได้รวมเติบโตขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนถึงร้อยละ 69 โดยหลักจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ที่สูงขึ้นเป็นจำนวน 84 พันล้านบาทต่อวัน โดยเฉลี่ย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 จากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ กรุงไทย ซีมิโก้ ยังมีรายได้ในส่วนของค่าธรรมเนียมและบริการ และรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว กอปรกับการควบคุมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้ให้ต่ำลง ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่สามปีนี้จำนวน 108.63 ล้านบาท

กรุงไทย ซีมิโก้ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามปี 2564 และ 2563 โดยสรุปดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2564	2563
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	474.49	281.58
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(340.54)	(252.07)
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	(25.32)	(5.84)
กำไรสุทธิ	108.63	23.67

ในส่วนของบริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้มีการปิดสตูดิโอออกกกำลังกายชั่วคราวในประเทศทั้งไตรมาส และในสิงคโปร์ประมาณครึ่งไตรมาส อย่างไรก็ตามธุรกิจอาหารและธุรกิจสตูดิโอในสิงคโปร์ยังคงได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง กอปรกับบริษัทมีการควบคุมและลดต้นทุนการดำเนินงานจนสามารถช่วยลดผลขาดทุนจากธุรกิจสตูดิโอและธุรกิจอื่นๆ ในประเทศ ในไตรมาสที่สามปี 2564 นี้บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากแอ็บเซอลูทโยคะจำนวน 1.39 ล้านบาท สำหรับบริษัท เซนด์มินทัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่ง ที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 26 ยังคงได้รับผลกระทบจากการปิดดำเนินการชั่วคราวของช่องทางจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และกำลังซื้อที่ลดลงตามสถานะเศรษฐกิจที่ซบเซา อย่างไรก็ตาม เซนด์มินทัล ได้เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทำให้ในไตรมาสที่สามปี 2564 นี้ บริษัทบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากเซนด์มินทัลเป็นจำนวน 0.04 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 51.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 8.26 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม 57.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.46 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 สาเหตุหลักมาจาก
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 12.95 ล้านบาทลดลง 11.17 ล้านบาท โดยหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด บริษัทย่อย ที่ลดลง
 - บริษัทมีรายได้จากการลงทุนรวมดอกเบี้ยและเงินปันผลรับสำหรับงวดเท่ากับ 43.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีที่แล้ว 25.37 ล้านบาท โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนตราสารทุน

2. บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 181.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.33 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อขยายธุรกิจระหว่างปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท แต่ถูกหักลบด้วยการลดลงของค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องจากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอ็กซ์สปริงดิจิทัล จำกัด และการโอนกลับสำรองที่ลดลง เนื่องจากปีที่แล้วบริษัทย่อยได้รับชำระหนี้คืนจากเงินลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนจำนวนมาก
3. บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 170.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสองเท่าจากงวดเดียวกันปี 2563 ซึ่งมาจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของกรุงไทย ซิมิโก้ จากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เติบโตตามมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 51 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว และการรักษาส่วนแบ่งการตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรุงไทย ซิมิโก้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.50 หรือคิดเป็นลำดับส่วนแบ่งการตลาดฯ ที่ 16 จากโบรกเกอร์ทั้ง 38 แห่ง กรุงไทย ซิมิโก้ยังสามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รวมถึงรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลดค่าใช้จ่ายคงที่และต้นทุนทางการเงิน อีกทั้งมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของกรุงไทย ซิมิโก้ ในปีนี้ สามารถช่วยบรรเทาส่วนแบ่งขาดทุนจากผลกระทบของโควิด 19 ของบริษัทร่วม แอ็บ เซอคูทโยคะ และเซนติเมนทัล (ประเทศไทย) รวม 5.91 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร